

## PARU : Police Aerial Reinforcement Unit : ตำรวจพลร่ม

ความเป็นมาของคำว่า PARU และประวัติการตั้งหน่วยตำรวจพลร่มโดยย่อ

Police หมายถึง ตำรวจ , Aerial หมายถึง ทางอากาศ , Reinforcement หมายถึง การสนับสนุนเพิ่มเติมกำลังรบ , Unit หมายถึง หน่วย , Special Forces หมายถึง รบพิเศษ หรือกำลังรบพิเศษ , Division หมายถึง หน่วยทหารระดับกองพล ซึ่งเทียบเท่ากับระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคต่างๆรวมถึงกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

PARU เป็นคำย่อมาจากคำว่า Police Aerial Reinforcement Unit หมายถึงหน่วยตำรวจพลร่มหรือตำรวจพลร่ม ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนทางอากาศ ปัจจุบันก็คือกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ซึ่ง James William Lair หรือ Bill Lair ที่เป็นทั้งครูฝึกและที่ปรึกษาของตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวรตั้งแต่เริ่มก่อกำเนิดพลร่มไทยเป็นผู้ให้คำนิยามและให้ความหมายไว้เมื่อครั้งเริ่มโครงการตั้งหน่วยตำรวจพลร่ม ( PARU ) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีจุดยืนสำคัญของความหมายจะอยู่ที่ตัว R คือ Reinforcement ที่หมายถึงการสนับสนุนเพิ่มเติมกำลังรบที่ฟังดูแล้วไม่แข็งกร้าว และไม่เป็นการคุกคาม ซึ่งบิลล์ แลร์ เองมีความภูมิใจกับการใช้คำนี้มากเพราะสามารถลดความรู้สึกที่ทางทหารไม่ค่อยสบายใจและไม่ค่อยจะเห็นด้วยนักในการตั้งหน่วยตำรวจพลร่มในครั้งนั้น โดยที่กรมตำรวจได้ตั้งหน่วยพลร่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอีกประมาณ ๑ ปีต่อมา ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ทหารจึงได้ก่อตั้งกองพันทหารพลร่มขึ้นเช่นเดียวกัน ที่บ้านป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ( ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลา ที่ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดีกรมตำรวจที่มีบทบาทสำคัญและมีอำนาจมาก เป็นบารมีคู่มือของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเลยทีเดียว )

กล่าวคือ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ หน่วยตำรวจพลร่มหรือหน่วยพลร่มได้กำเนิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป็นหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งของกองบังคับการยานยนต์หรือตำรวจรถถัง มีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ ค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ตั้งหน่วยและใช้ค่ายนเรศวรเป็นที่ตั้งหน่วยตำรวจพลร่มขึ้น ตามคำแนะนำของ James William Lair หรือ บิลล์ แลร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและรับพระราชทานยศอย่างเป็นทางการ มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประจำหน่วยตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร ด้วยตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วย และมียศครั้งสุดท้าย เป็นพันตำรวจเอก จุดประสงค์ในการตั้งหน่วยตำรวจพลร่มของบิลล์ แลร์ ก็เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ตำรวจให้สามารถทำการรบแบบกองโจรและมีขีดความสามารถในการโดดร่มได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเรียกและรวบรวมกำลังพลจากหน่วยต่างๆที่เป็นกำลังพลที่ผ่านการฝึกการรบแบบกองโจรและการโดดร่มแล้วแต่ต้องกลับไปอยู่ที่สังกัดเดิมของตนเองหลังจากที่ฝึกสำเร็จแล้วจากค่ายเอราวัณ ลพบุรี

ขอให้ผู้อ่านโปรดกรุณาอย่าสับสนในเรื่องการกำเนิดพลร่มไทยและการตั้งหน่วยพลร่มไทย ไม่ว่าจะป็นตำรวจพลร่มหรือทหารพลร่ม กล่าวคือเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ ที่ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี นั้นได้มีการเปิดค่ายฝึกการรบแบบกองโจร และฝึกอาวุธพิเศษ รวมทั้งการฝึกโดดร่มขึ้นเป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิดของพลร่มไทยทั้งของทางตำรวจพลร่มและทหารพลร่ม เป็นการฝึกเพื่อเตรียมการเพื่อให้ตำรวจที่เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้เพื่อสามารถที่จะทำการรบแบบกองโจรกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่จะต้องมารุกรานประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลานั้นยังไม่มีที่ตั้งเป็นหน่วยพลร่มอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด คือเมื่อทุกคนฝึกสำเร็จแล้วก็จะถูกส่งกลับต้นสังกัดของแต่ละคน แต่จะคงไว้เฉพาะชุดครูฝึกตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกไว้ทั้งครูฝึกการรบแบบกองโจรและอาวุธพิเศษ และครูฝึกโดดร่ม เพื่อไว้เป็นครูฝึกฝึกให้รุ่นหลังๆต่อไปเท่านั้น

PARU ได้เริ่มเป็นคำที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักรบทั้งทหารอเมริกัน ม้ง ลาว และทหารไทยในสงครามลับที่ประเทศลาวในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ ปัจจุบันเป็นชื่อเรียกหรือฉายาอย่างไม่เป็นทางการของตำรวจพลร่มที่ออกปฏิบัติงานทางยุทธการต่างๆหรืองานประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

ขณะที่เริ่มมีตำรวจพลร่มนั้นตำรวจตระเวนชายแดนยังไม่ได้มีการก่อตั้งหน่วยเป็นรูปร่างที่แน่นอนแต่ได้เริ่มตั้งขึ้นในภายหลัง ซึ่งเมื่อเริ่มตั้งหน่วยตำรวจพลร่มนั้นตำรวจพลร่มจะเป็นหน่วยขนาดเล็กมีขนาดระดับไม่เกินกองร้อย คำว่า PARU จึงเป็นการเรียกชื่อที่เหมาะสมในเวลานั้นด้วย แต่ในปัจจุบันนี้หน่วยตำรวจพลร่มได้ขยายหน่วยเติบโตขึ้นเป็นกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ คำว่า PARU จึงต้องมาเป็นคำว่า PARD จึงจะถูกต้อง คือเป็นคำย่อมาจากคำว่า Police Aerial Reinforcement Division นั่นเอง หรือจะใช้คำย่อว่า ARD ก็ได้ เมื่อเราใช้ ARD นั้นก็หมายถึง การตัดคำว่า Police หรือตัว P ช่างหน้าออก แต่คำว่า Police หรือตัว P นั้นจะไปปรากฏอยู่ที่ B.P.P. ที่ต่อท้ายดังนี้ คือ Aerial Reinforcement Division , Border Patrol Police Bureau ซึ่งจะหมายถึงกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าคำย่อของหน่วยตำรวจพลร่มจะเปลี่ยนไปเพราะหน่วยต้องมีการขยายหรือเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละยุคสมัย แต่ตำรวจพลร่มยังคงถือว่าเป็นชื่อเรียกเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยหรือของตำรวจพลร่มเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะคล้ายกับหรือทำนองเดียวกันกับหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกอเมริกันที่ใช้เรียกแทนหน่วยตนเองว่าหน่วย Green Berets

ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียง

โดย

พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์

ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

ค่ายนเรศวร

๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

